

จดหมายถึงบิดามารดา

เรียน บิดามารดา/ผู้ปกครอง

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขียนหาคุณ ซึ่งเป็นบิดามารดาของนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดิฉันอยากให้คุณเพลิดเพลินโดยละเอียดเกี่ยวกับ **Purdue University Northwest (PNW)** และเรียนเชิญคุณและบุตรหลานมารับฟังข้อมูลเพิ่มเติม

Purdue University Northwest ก่อตั้งในปี 2016 โดยให้บริการด้านการศึกษามานานกว่า 70 ปีแล้ว PNW มีความภาคภูมิใจที่จะให้นักเรียนราว 10,000 คน จาก 47 ประเทศ เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Purdue University มากกว่า 70 หลักสูตร PNW ที่มีทั้งแคมปัสในเมืองและชนบทอย่างลงตัวนั้นอยู่ใกล้แหล่งการผลิตเชิงรุก อุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลสาบมิชิแกนที่ผ่อนคลาย พร้อมมอบโอกาสทำงานในบริเวณใกล้เคียงเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็คือ ชิคาโก อย่างไม่มีใครเหมือน



Purdue University Northwest เป็นมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง มีชื่อเสียงด้านวิชาการ และสมบูรณ์แบบ นักศึกษาเลือก PNW เป็นแนวทางที่มุ่งหวังว่าจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของตนได้ ห้องเรียนขนาดเล็กและสถานที่ตั้งที่ใกล้เขตนครชิคาโก ทำให้คุณสามารถสร้างสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับศาสตราจารย์ สัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนอกห้องเรียน และสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

แคมปัสของเราส่งเสริมชุมชนนักวิชาการที่มีชีวิตชีวาผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแบบประยุกต์ที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าคุณจะสนใจด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการแพทย์ การจัดการบริการและการท่องเที่ยว สังคมสงเคราะห์ หรือปริญญาที่คุณออกแบบเองจากหนึ่งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 70 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ด้านวิชาการของคุณจะได้รับการสนับสนุนด้วยบริการสำหรับนักศึกษาที่ยอดเยี่ยม การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (English Language Program, ELP) ที่ Purdue Northwest จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด และนักศึกษาสามารถเริ่มหลักสูตรการศึกษาได้อย่างรวดเร็วผ่าน โปรแกรมเตรียมความพร้อม ELP

เราขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นจะได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนเรียนดีจากอธิการบดีซึ่งเป็นที่ต้องการมาก ผู้สมัครที่ต้องการศึกษาอย่างลึกซึ้งสามารถสมัคร University Honors College ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารได้เช่นกัน การศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่าน Honors College และโปรแกรมพิเศษอื่นๆ ที่ PNW

แคมปัสที่พักอาศัยตั้งอยู่ที่เมืองแฮมมอนด์ รัฐอินดีแอนา ซึ่งเป็นแคมปัสที่มีสภาพแวดล้อมแบบเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอินดีแอนาซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองชิคาโก 48 กม. หรือนั่งรถไฟ 25 นาที นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนที่แคมปัสของ PNW ในเวสต์วิลล์ รัฐอินดีแอนา ซึ่งเดินทางได้ด้วยบริการรถ shuttle ของมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบาย แฮมมอนด์และนครชิคาโกขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดี การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ทีมกีฬาที่มีชื่อเสียง สวน ทะเลสาบมิชิแกน สวน Indiana Dunes National Park และอยู่ไม่ไกลจากหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่ดีที่สุด (ORD) เป็นหนึ่งในเมืองที่เศรษฐกิจดีที่สุดซึ่งมีนวัตกรรมต่างๆ มากมาย และเป็นสถานที่ที่เยี่ยมยอดสำหรับการศึกษาชั้นเลิศ

เราขอเชิญให้คุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ pnw.edu หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราได้ที่ iadmissions@pnw.edu เราหวังว่าคุณและบุตรหลานจะพิจารณาถึงสิ่งที่ Purdue University Northwest จะมอบให้อย่างจริงจัง

ขอแสดงความนับถือ



Joann Infante

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการรับเข้าศึกษานานาชาติ